

Câu 1: Xin bà cho biết những điểm sáng của kinh tế Việt Nam trong năm 2020 và cho biết những ngành lĩnh vực nào khởi sắc giúp cho nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng trong năm 2020?

Trả lời: TS. Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê

Kinh tế - xã hội năm 2020 của nước ta diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát mạnh và diễn biến khó lường trên phạm vi toàn cầu đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt kinh tế - xã hội của các quốc gia trên thế giới.

Trước tình hình đó, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã kịp thời chỉ đạo quyết liệt các bộ, ngành, địa phương thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp vừa phòng chống dịch, bảo đảm sức khỏe người dân, vừa phòng chống suy giảm kinh tế và giữ vững ổn định xã hội, nỗ lực phấn đấu cao nhất thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, kết quả GDP năm 2020 của nước ta ước tính tăng 2,91%, đây là thành công lớn của Việt Nam với mức tăng trưởng thuộc nhóm cao nhất thế giới.

Trong bức tranh chung của nền kinh tế, nổi lên một số điểm sáng như: trong các ngành, lĩnh vực có đóng góp chính cho tăng trưởng năm 2020 phải kể đến ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, đây là động lực tăng trưởng kinh tế với mức tăng 5,82%, đóng góp 1,25 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của nền kinh tế, đặc biệt trong quý IV ngành này đạt mức tăng trưởng khá cao 8,6%.

Tiếp đến vốn thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước đạt được 91,1% kế hoạch năm 2020 và tăng 34,5% so với năm 2019, đạt mức cao nhất trong giai đoạn 2011-2020, đây là kết quả đầy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công nhằm duy trì đà tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh dịch COVID-19 được kiểm soát tốt tại Việt Nam.

Cùng với đó, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa năm nay đã thiết lập kỷ lục mới với 543,9 tỷ USD, cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 19,1 tỷ USD, đây là mức cao nhất từ trước đến nay, đóng góp đáng kể vào tăng trưởng kinh tế năm 2020; đồng thời, sẽ tác động tích cực tới tỷ giá hối đoái, tới dự trữ ngoại hối trong bối cảnh Việt Nam cần có thêm nguồn lực để chuẩn bị cho phục hồi kinh tế hậu COVID-19 trong năm 2021.

Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đã thể hiện vai trò bệ đỡ của nền kinh tế trong lúc khó khăn, bảo đảm nguồn cung lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu, là cơ sở quan trọng để thực hiện an sinh, an dân trong đại dịch, trong đó năng suất các loại cây trồng đạt khá, lúa các vụ được mùa, được giá; sản lượng các loại cây lâu năm có mức tăng trưởng khá; chăn nuôi gia cầm phát triển tốt; đàn lợn đang dần khôi phục.

Hoạt động thương mại và dịch vụ tiêu dùng có dấu hiệu phục hồi. Mặc dù tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong 6 tháng đầu năm giảm 1,2% so với cùng kỳ năm trước, nhưng sang 6 tháng cuối năm đã đạt mức tăng 6,2%, do đó tính chung cả năm 2020 tăng 2,6% so với năm trước.

Câu 2: Ngành thống kê đã có những đóng góp gì trong tham mưu để Chính phủ đạt được những kết quả tốt trong điều hành kinh tế năm 2020, thưa bà?

Trả lời: TS. Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê

Năm 2020, trước ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, bên cạnh các nhiệm vụ thường xuyên, để phục vụ công tác tham mưu giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ điều hành nền kinh tế, Tổng cục Thống kê đã chủ động biên soạn cáo ảnh hưởng của dịch COVID-19 đối với kinh tế - xã hội Việt Nam.

Cùng với đó, ngành Thống kê đã tổ chức 2 cuộc điều tra đánh giá tác động của dịch COVID-19 đối với doanh nghiệp qua đó cung cấp thông tin giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đánh giá tình hình và ban hành các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người dân; đồng thời, xây dựng các kịch bản điều hành giá báo cáo Ban Chỉ đạo điều hành giá trước biến động khó lường của thị trường thế giới, của dịch bệnh, tình hình thời tiết trong nước. Kết quả là lạm phát ở mức 3,23%, đạt mục tiêu Quốc hội đề ra.

Câu 3: Dự báo kinh tế thế giới năm 2021 tiếp tục xu hướng tăng trưởng chậm lại do những khó khăn, thách thức ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19. Vậy thưa bà, dự báo những ngành, lĩnh vực nào sẽ là điểm sáng trong bức tranh kinh tế năm 2021 của nước ta?

Trả lời: TS. Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê

Đại dịch COVID-19 hiện đang tiếp tục có những diễn biến phức tạp với các biến thể

sẽ tiếp tục ảnh hưởng xấu tới đời sống và phát triển kinh tế của các quốc gia trên thế giới.

Đối với Việt Nam, với các biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả đã tạo được lòng tin của người dân và bạn bè quốc tế. Với những tiền đề như vậy, có thể thấy một số điểm sáng của kinh tế nước ta như: công nghiệp chế biến, chế tạo, đặc biệt là ngành sản xuất linh kiện điện tử với việc mở rộng quy mô sản xuất của các nhà đầu tư nước ngoài.

Ngành xây dựng cũng sẽ tiếp tục đà tăng trưởng của năm 2020, với các dự án đường cao tốc đang được triển khai và sẽ hoàn thành trong năm 2021. Tận dụng được được lợi thế từ hiệp định EVFTA, hoạt động xuất khẩu sang EU sẽ có nhiều khởi sắc với các mặt hàng nông thủy sản quan trọng như tôm, trái cây, cà phê... cùng với các mặt hàng chủ lực hàng dệt may và giày dép. Phát huy những kết quả đạt được, ngành nông nghiệp sẽ tiếp tục là điểm sáng trong đóng góp vào tăng trưởng của nước ta.

Với quy mô dân số gần 97,6 triệu người và bằng các chính sách kích cầu đa dạng thì ngành dịch vụ như bán buôn, bán lẻ, ngân hàng, bảo hiểm cũng sẽ là điểm sáng của năm 2021. Ngoài ra, theo báo cáo về thương hiệu quốc gia năm 2020 do Brand Finance công bố, giá trị thương hiệu quốc gia của Việt Nam năm 2020 tăng 29% (nhanch nhất thế giới), đạt mức 319 tỷ USD. Xếp hạng của Việt Nam cũng cải thiện từ thứ hạng 42 năm 2019 lên thứ hạng 33 năm 2020, theo đó hoạt động thu hút đầu tư nước ngoài sẽ khởi sắc trong những năm tới.